

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๗๐๖๖

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยบริการในสังกัดให้ระมัดระวังในการสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับบริการได้รับความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ พบกรณีที่ได้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ เฉลี่ยปีละ ๕ ราย (ข้อมูลผลการพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน) โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหน้าแข้งและเท้า นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดยาปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อให้ประสานไปยังหน่วยบริการให้มีความระมัดระวังในการใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ และให้มีการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาทบทวนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และภาวะไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา Diclofenac ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง ให้มีความระมัดระวังในการสั่งใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ รวมถึงเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดยาดังกล่าวด้วยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น จังหวัดจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง ให้มีความระมัดระวังในการสั่งใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ รวมถึงเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดยาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

()
(นายสมควร ชันเงิน)
ผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 65694
วันที่ - 6 S.A. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานโยธาฯและแผนฯ โทร. ๐-๒๖๒๓-๕๒๔๔
 ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๐๖๖๖ วันที่ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยบริการในสังกัด ให้ระมัดระวังในการสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐(๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ พบกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ เฉลี่ยปีละ ๕ ราย (ข้อมูลผลการพิจารณา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน) โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยง กล้ามเนื้อหน้าแข้งและเท้า นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดยาแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อให้ประสานไปยังหน่วยบริการให้มีความระมัดระวัง ในการใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ และให้มีการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาทบทวนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และภาวะไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา Diclofenac ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยต่อไป

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้หน่วยงานแจ้งหน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง ให้มีความระมัดระวัง ในการสั่งใช้ยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข็มกล้ำมเนื้อ รวมถึงเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดยา ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองพัฒนานโยบายส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ 15709
วันที่ ๖ S.A. ๒๕๖๑
เวลา 16.38 W

ส.ส.
เลขรับ 414b
วันที่ - 6 S.A. ๒๕๖๑
เวลา